



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับประจำวันที ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๗๖,๔๘๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เผยมหาวิทยาลัยต่อคิวออกนอกระบบ 'ศพพร' ย้ำต้องได้ข้อมูลก่อนเสนอร่าง

ศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีดังนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา การอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็น ผู้แทนราษฎร ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่าง ขอบหลักการการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย ไปเป็น พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับ หรือออกนอกระบบ ของร่าง พ.ร.บ. ธรรมศาสตร์ ส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้น ตนเชื่อว่าจะทำให้หลาย กรรมการกฤษฎีกาได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่าง มหาวิทยาลัยที่กำลังจะออกนอกระบบมั่นใจในการปรับเปลี่ยนสภาพ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับมหาวิทยาลัยที่ออก มากขึ้น และยังขณะนี้ยังมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ออกนอกระบบไป นอกระบบแล้ว ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย แล้วทำให้มีตัวอย่างให้เห็นว่าออกไปแล้วทำให้การบริหารจัดการ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า คล่องตัวมากขึ้น ดังนั้น ถ้ามหาวิทยาลัยใดพร้อมที่จะออกนอก ษณุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระบบรัฐบาลก็ไฟเขียว แต่ขอย้ำว่าภายในมหาวิทยาลัยจะต้องเห็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย ตรงกันและไม่มีปัญหา หรือมีการคัดค้านที่จะออกนอกระบบจริง ๆ พะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย เพราะที่ผ่านมามีบางแห่งตกลงกันภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้ และ วัลย์ลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ออกมาคัดค้านจนต้องส่งร่าง พ.ร.บ.ให้กลับไปคุยกันให้เรียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ร้อยก่อน ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสถาบันดนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับ กัลยาณิวัฒนา.